

## ข่าวประชุมและติดตามหน่วยงานสนองพระราชดำริ

อพ.สธ. - ปช.

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อพ.สธ. - ปช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมี นายธฤต สำราญเวชย์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - ปช.

นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ. และ ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - ปช. และเลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - ปช. โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

- งบประมาณการดำเนินงานสนองพระราชดำริกลุ่มจังหวัดที่ร่วมสนองพระราชดำริ (G8) มี ๔ ส่วน คือ งบจังหวัด (งบยุทธศาสตร์ฯ, งบพิเศษต่างๆ, งบอื่นๆ เป็นต้น), งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.), งบหน่วยงานจากต้นสังกัด (กรมฯ, สถาบันฯ) และงบประมาณจากภาคเอกชน (มูลนิธิฯ, ภาคเอกชนต่างๆ) เสนอให้ทางจังหวัดศึกษาคู่มือในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ จากแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดฯ ร่วมกับแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ รวมทั้งเสนอให้มีการประชุมคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสนองพระราชดำริ และปรับแผนแม่บทฯ และแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ แนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ประธานให้มีการประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินงานทบทวนแผน แม่บทฯ และแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของ อพ.สธ. และให้ทุกส่วนราชการช่วยการ พิจารณาการดำเนินงานเพื่อนำเข้ามาร่วมสนองพระราชดำริ และ กำหนดการปรับแผนให้เสร็จภายใน วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แล้วนำเข้าที่ประชุมภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อที่จะส่งให้ อพ.สธ. ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

- การดำเนินงานสนองพระราชดำริร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น โรงเรียน หรือ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จะต้องสนองพระราชดำริกับทาง อพ.สธ. โดยเป็นเครือข่ายเดียวกัน หากยังไม่ได้สนองพระราชดำริฯ สามารถสนับสนุนให้สมัครสนองพระราชดำริ เพิ่มเติมได้ โดยการจัดโครงการบรรยายเชิญชวนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนในจังหวัดระนองรับฟังแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ

- ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสระบุรี จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรม

